

ที่ สปสช.๓.๑๘.๑๒ /ว. ๙๐๑

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบำบัดทดแทนไต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถานบริการ ทุกแห่ง

อ้างถึง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ตารางกำหนดการส่งข้อมูลและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต กรณีการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) ให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบำบัดทดแทนไต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามประกาศดังกล่าว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์กองทุนโรคไตวาย <http://kdf.nhso.go.th> --> ประกาศ-แนวทาง-เอกสาร-แบบฟอร์ม สำหรับกรณีหน่วยบริการ/สถานบริการที่ส่งข้อมูลล่าช้า สปสช.จะเริ่มใช้มาตรการปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกเขต

แผนงานสนับสนุนระบบบริการไตวาย

โทรศัพท์ ๐๙๐-๐๙๗๕๑๔๔ / ๐๘๕-๔๘๐๓๗๒๐ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๗๓๔

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญญาดา เอกพจน์ / นายชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเภท RRT	ประเภทบริการ	หลักเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐	หลักเกณฑ์เดิม ปี ๒๕๕๙
CAPD	ค่าบริการเหมาจ่าย (On top)	1.ชดเชยค่าบริการแบบเหมาจ่ายเพิ่มเติม (On top)ในอัตรา 2,500 บาทต่อผู้ป่วย 1 รายต่อเดือน 2.กรณีเจ็บป่วยหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นนอกเหนือจาก CAPD จะได้รับค่าบริการเหมาจ่ายกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับกรณีผู้ป่วยใน เบิกจ่ายในระบบ IP-ทั่วไป	ชดเชยค่าบริการเหมาจ่ายทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการบริการ CAPD อัตรา 3,000 บาท /คน/เดือน
	การฟอกเลือดชั่วคราว (Temporary HD) (อัตรา 1,500 บาทต่อครั้ง)	กรณีมีความจำเป็นต้องฟอกเลือดเกิน 90 วัน สามารถขอขยายระยะเวลาในการฟอกเลือดชั่วคราว (Temporary HD) ได้แค่ 1 ครั้ง ได้ไม่เกินจำนวน 30 วัน	ขยายระยะเวลาในการฟอกเลือดชั่วคราวได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
	อ้างอิง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับบริการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) พ.ศ. ๒๕๕๙		
HD	ค่าบริการฟอกเลือด (อัตรา 1,500 / 1,700 บาท ต่อครั้ง)	กำหนดจำนวนครั้งในการฟอกเลือดไม่เกิน 3 ครั้ง / สัปดาห์ (เหมือนกับสิทธิประกันสังคม)	ไม่กำหนดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ แต่ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
	อ้างอิง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับบริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) พ.ศ.๒๕๕๙		
KT	ค่าน้ำอวัยวะออกผู้บริจาคสมอตาย (อัตรา 40,000 บาท / ไต 1 ข้าง)	จ่ายผ่านหน่วยบริการให้การผ่าตัด เพื่อจ่ายให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย	จ่ายให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ยา EPO	รายการยา EPO ในบัญชี	ยกลิกยา Hemapo,Binocrit และ Recombinant Human EPO ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ส่วน Eporon กำลังรอการยืนยันผลความปลอดภัยจากคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอาจมีการยกเลิกระหว่างปี	รายการยาในบัญชีจำนวน 11 รายการ
	ค่าบริการจัดการยา EPO	ยกเลิกการชดเชยค่าบริการจัดการยา EPO	ชดเชยค่าบริการจัดการยา EPO (50 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน)
	อ้างอิง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๕๙		
การส่งข้อมูลเบิก	มาตรการในการส่งข้อมูลเบิก	กำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลเบิก โดยมีการปรับลดอัตราจ่ายชดเชยตามระยะเวลาที่ส่งล่าช้า	ไม่มีการปรับลดอัตราจ่าย แต่กำหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดการเรียกเก็บไม่เกิน 360 วัน นับจากวันที่ให้บริการ